

รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕  
วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โปรแกรม Zoom

ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่มะกา	รักษาราชการแทนอธิการบดี	ประธาน
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิภพรา สิมะโรจนา	รองอธิการบดีวิชาการ	รองประธาน
๓. ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ	กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ	คณบดีคณะครุศาสตร์	กรรมการ
๖. อาจารย์เมธี พรหมศิลา	คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	กรรมการ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโกชน	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ	กรรมการ
๘. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ จินรัช	รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (แทน)กรรมการ	กรรมการ
๙. อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	กรรมการและเลขานุการ
๑๐. ดร.พรพรรณ ดอนพนัส	หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นลินา ไชยะ	รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา เอี่ยมพญา	ประธานหลักสูตร ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
๓. นายปิยะ นุชพงษ์	หัวหน้างานนิติการ

เริ่มประชุม ๐๙.๓๐ น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่  
๑/๒๕๖๕ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ขออนุมัติปิดหลักสูตร และที่ประชุม  
คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย มีมติให้หลักสูตรรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์  
ให้คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยทราบทุกเดือน ประกอบกับการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุม

/ครั้งที่ ....

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้นำรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ที่ปิดอย่างมีเงื่อนไขและยังมีนักศึกษาคงค้าง บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑) นางอรยา พุ่มไสว อยู่ระหว่างรอดอรับบริการตีพิมพ์เผยแพร่ ๒) นายประสิทธิ์ หวังมีอาจ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน ๓) นางภัทรวดี ดีศรี ประสบอุบัติเหตุเอ็นข้อพับขาดฉีก จึงรายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า นักศึกษารับทราบระยะเวลาการศึกษาของตนเองหรือไม่ ในเรื่องการเผยแพร่วิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาสามารถนำเสนอที่ประชุมวิชาการ หรือวารสารที่สามารถตอบรับได้เร็ว เช่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นต้น ทั้งนี้การเผยแพร่ไม่จำเป็นต้องรอให้นักศึกษาสอบวิทยานิพนธ์ (๕ บท) เรียบร้อยจึงจะเผยแพร่ หากผลการวิจัยสมบูรณ์ ชัดเจนแล้วก็สามารถเผยแพร่ได้

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะภา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวว่า ที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิจารณาความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา โดยสภาวิชาการให้ติดตามเร่งรัดนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษา เนื่องจากครบระยะเวลาการศึกษาแล้ว จำนวน ๓ ราย ได้แก่ ๑) นางอรยา พุ่มไสว ๒) นายประสิทธิ์ หวังมีอาจ และ ๓) นางภัทรวดี ดีศรี

**มติที่ประชุม** รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเพื่อการพัฒนา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ มอบบัณฑิตวิทยาลัย ประสานประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาเพื่อติดตามเร่งรัดให้สำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งจัดทำหนังสือให้นักศึกษาลงนามรับทราบระยะเวลาการศึกษาเมื่อใด นักศึกษาต้องดำเนินการถึงขั้นตอนใด

### ๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ พิจารณารายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๙) **มติที่ประชุม** มอบหลักสูตรจัดทำแผนการดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษา มอบรองอธิการบดีวิชาการ และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ว่ามีแผนการดูแลนักศึกษาอย่างไร และสำเร็จการศึกษาเมื่อใดก่อนเสนอเข้าสภาวิชาการ ประกอบกับการประชุมสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ให้นำรายงานความก้าวหน้าของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ที่ปิดอย่างมีเงื่อนไขและยังมีนักศึกษาคงค้าง บัณฑิตวิทยาลัยจึงนำรายงานความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายงานคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

/รองศาสตราจารย์...



รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า รายที่ ๒ สิบเอก นพพล พินปฐ นักศึกษายังไม่ได้สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระยะเวลาที่เหลือจะเพียงพอในการดำเนินการทำวิทยานิพนธ์จนถึงขั้นตอนการเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือไม่

ดร.พรพรรณ ดอนพนัส หัวหน้าสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า รายสิบเอก นพพล พินปฐ ครบระยะเวลาการศึกษา ๕ ปี วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูษะกา รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า เรื่องนี้ได้นำเข้าพิจารณาในสภาวิชาการ และสภาวิชาการมีมติมอบบัณฑิตวิทยาลัยติดตามนักศึกษาโดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร นำข้อมูลการดำเนินการของหลักสูตรเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในมหาวิทยาลัยเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญ ก่อนนำเข้าสภาวิชาการครั้งหน้า ขอให้บัณฑิตวิทยาลัยประสานการประชุมหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทำรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร

**มติที่ประชุม** รับทราบ การรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และมอบบัณฑิตวิทยาลัยประสานการประชุมหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทำรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเสนอเข้าพิจารณาในสภาวิชาการ

### ๓.๓ ชี้แจงกรณีการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ พิจารณาการขออนุมัติเบิกค่าตอบแทนการสอนของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบให้ทำการสอนในรายวิชา ECI701 ปรัชญาการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ และอาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล การที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ จะทำการสอนในรายวิชาดังกล่าวเพียงผู้เดียวนั้น จะต้องทำหนังสือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยก่อน ๒) จากประเด็นการทักท้วงของบัณฑิตวิทยาลัย ควรมีหนังสือตอบข้อทักท้วงดังกล่าว ๓) อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล เป็นผู้ที่มีมหาวิทยาลัยว่าจ้างให้ทำการสอนโดยสัญญาหรือเงื่อนไขในการปฏิบัติงานที่ดี จะต้องมีส่วนในการสอนนี้ร่วมอยู่ด้วย หากไม่มีการปฏิบัติหน้าที่สอนครบตามสัญญาหรือเงื่อนไข การให้เบิกจ่ายเงินเดือนไปก่อนล่วงหน้าทั้งที่ปฏิบัติงานไม่ครบตามเงื่อนไขให้ปฏิบัติงาน จะส่งผลต่อกระบวนการตรวจสอบ และการอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนการจ้าง มติที่ประชุม มอบคณบดีคณะครุศาสตร์ ตรวจสอบรายละเอียดเหตุผล ความจำเป็น จำนวนภาระงานสอน เพื่อเสนอพิจารณาในคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ECI701 ปรัชญาการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้ชี้แจงว่า ๑) ข้าพเจ้า สอนรายวิชานี้ในช่วงแรก (๘ สัปดาห์) เนื่องจากต้องมีการติดตาม ปฐมนิเทศ และรับฟังความต้องการของนักศึกษาและเรื่องอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ๒) การที่ไม่ได้จัดอาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล สอนในช่วงหลัง (๘ สัปดาห์สุดท้าย) เนื่องจาก สิ้นสุดสัญญาจ้าง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ และสาขาวิชาไม่ได้เสนออาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล เป็นอาจารย์พิเศษต่อมหาวิทยาลัยไว้ ๓) ข้าพเจ้าได้มีการประสานอาจารย์ภายในและอาจารย์คณะอื่นภายในมหาวิทยาลัย เพื่อประสานมาแทนอาจารย์ที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง สัปดาห์ภายในคณะครุศาสตร์ แล้วไม่มีใครมีคุณสมบัติ และประสานไปยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยติดต่อสาขาวิชาการพัฒนาสังคม อาจารย์ ดร.บุญยอด ศรีรัตนธรรม อาจารย์ ดร.วรภัทร เมฆขจร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษณพร โรจนพิทักษ์กุล ซึ่งทั้ง ๓ ท่าน ไม่สะดวกทำการสอน สาขาวิชาจึงไม่ได้ทำเรื่องเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ๔) ข้าพเจ้า ขอใช้สิทธิพึงมีตามประกาศ

/มหาวิทยาลัย...

มหาวิทยาลัย เพื่อขอเบิกค่าตอบแทนการสอน จำนวน ๘ สัปดาห์ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูพะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ขอให้หัวหน้างานนิติการตรวจสอบ Time line ในช่วงแรกของภาคการเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ อาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล ยังอยู่ในระยะเวลาจ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือไม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวดี มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การสอนร่วมกันตามเจตนารมณ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) หรือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มิได้มีเจตนาให้อาจารย์แบ่งสอนคนละครั้ง แต่มีเจตนาให้ทำการสอนร่วมกัน/สอนคู่กันไปด้วยเฉพาะรายวิชาที่มีอาจารย์พิเศษสอนร่วมด้วยเพื่อให้อาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนของอาจารย์พิเศษท่านดังกล่าว

ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑) หากหลักสูตรทราบว่าอาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล จะหมดสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ ควรจัดให้สอนในช่วง ๘ สัปดาห์แรก

๒) เหตุผลว่า ต้องมีการติดตาม ปฐมนิเทศ และรับฟังความต้องการของนักศึกษาและเรื่องอื่นๆ อย่างใกล้ชิด ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุผลในการแบ่งช่วงเวลาสอนได้ เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ เศรษฐาคมกุล เป็นประธานหลักสูตรจึงมีหน้าที่ดูแล ติดตามนักศึกษาอยู่แล้ว

๓) เหตุผลของการสอนเกินต้องพิจารณาว่า เหตุใดจึงทำการสอนแทนผู้อื่นโดยมิได้ชี้แจง หรืออนุญาต หรือรายงานก่อน

**มติที่ประชุม** อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พอเจตน์ ธรรมศิริขวัญ เบิกค่าตอบแทนการสอน จำนวน ๘ สัปดาห์ และบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับหัวหน้างานนิติการ จัดทำ Time line ระยะเวลาการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ กับระยะเวลาที่จ้างอาจารย์ ดร.สุพัฒน์ เศรษฐาคมกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญ ช่วงระยะเวลาดังกล่าวอาจารย์ท่านใดเป็นประธานหลักสูตร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน ในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรดังกล่าว ตามรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มอบบัณฑิตวิทยาลัยเพิ่มการจัดทำ time line การเห็นชอบรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ของแต่ละการประชุม

/๕.๒ ...



**๕.๒ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ**

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) และแต่งตั้งอาจารย์ ดร.แหวดดาว พิมพ์พันธ์ดี เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยประธานกรรมการได้เป็นผู้คัดเลือกตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๔.๓ จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ

**๕.๓ (ร่าง) รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔**

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เสนอรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยขอเพิ่มศักยภาพจำนวนอาจารย์เพื่อรองรับการรับนักศึกษาเพิ่ม จำนวน ๑ คน คือ อาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสสา คุณวุฒิ ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบ (ร่าง) รายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้ตรวจสอบข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ประจำหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา /มติ...

**๕.๔ เพิ่มการรับนักศึกษาจาก ๓๐ คน เป็น ๖๐ คน ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา**

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วิมล วังแก้วหิรัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอในที่ประชุมว่า รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา เอี่ยมพญา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ร่วมกับรองคณบดีวิชาการคณะครุศาสตร์ ได้ขอข้อมูลจากคณบดีในการขยายการรับนักศึกษาจาก ๓๐ คน เป็น ๖๐ คน สามารถดำเนินการได้โดยจะต้องมีการนำเสนอข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ และการนิเทศ โดยคณบดีจะมีแบบฟอร์มเสนอขยายแผนการรับนักศึกษาดังกล่าว พร้อมรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) แนบไปด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิวัดต์ มณีโชติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า การเพิ่มแผนการรับนักศึกษา โดยประกาศรับนักศึกษาเหล่านั้นต้องได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากคณบดีก่อน เนื่องจากเคยมีกรณีมหาวิทยาลัยอื่นที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับเพิ่มไม่ได้ใบอนุญาตผู้บริหารพื้นที่ที่สำเร็จการศึกษาต้องชะลอการหยุดรับนักศึกษาในปีถัดไปก่อน ดังนั้น ควรมีเอกสารตอบรับเพื่อเป็นการยืนยันจากคณบดีว่า อนุญาตให้รับนักศึกษาได้ และการนับภาระงานนิเทศหากมีภาระงานนิเทศหลักสูตรอื่น หรือชั้นปีอื่นต้องนับรวมด้วย โดยระบุให้ชัดเจน

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภูเษกา รักษาการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ คณบดีคณะครุศาสตร์สรุปขั้นตอน ระบบกลไกในการดำเนินงานแต่ละส่วน จัดทำไปรษณีย์สรุปการดำเนินการแต่ละข้อว่าครบถ้วนหรือไม่

/รองศาสตราจารย์...

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา เอี่ยมพญา ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา นำเสนอในที่ประชุมว่า ตามที่ได้ประสานกับคณบดีสภาได้ความว่าให้จัดทำรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) เสนอพิจารณาคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนจนถึง สภามหาวิทยาลัย จึงจะสามารถดำเนินการรับนักศึกษาได้ โดยให้ส่งเอกสารที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบคู่ขนาน ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับคณบดีสภา และศึกษาข้อมูลจาก มหาวิทยาลัยอื่นเพิ่มเติมด้วย

**มติที่ประชุม** เห็นชอบการเพิ่มการรับนักศึกษาจาก ๓๐ คน เป็น ๖๐ คน ของหลักสูตร ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาในหลักการ เสนอสภาวิชาการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๑) การรับนักศึกษาเพิ่มต้องผ่านความเห็นชอบจากคณบดีสภาก่อนดำเนินการ ประกาศรับสมัครนักศึกษา

๒) มอบคณบดีคณะครุศาสตร์สุรขันธ์ตอน ระบบกลไกในการดำเนินงาน แต่ละส่วน และจัดทำใบปะหน้าสรุปการดำเนินการแต่ละข้อก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา

๓) มอบคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประสานรองอธิการบดีวิชาการหารือกับคณบดีสภา และศึกษาข้อมูลการดำเนินการ จากมหาวิทยาลัยอื่นร่วมด้วย

๔) มอบคณบดีคณะครุศาสตร์ และประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ขอเอกสารตอบรับยืนยันจากคณบดีสภาว่ามีกระบวนการดำเนินการอย่างไร และสามารถรับนักศึกษาเพิ่มได้หากได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และนำเข้าคณะกรรมการอำนวยการ บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรายงานความคืบหน้าในการประชุมครั้งถัดไป

#### ๕.๕ พิจารณาอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยขอให้หลักสูตรส่งรายชื่ออาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาขอเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนดังกล่าว บัณฑิตวิทยาลัยจึงเสนอ คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา

**มติที่ประชุม** เห็นชอบอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา เอี่ยมพญา
- ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา นาคโปย
- ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
- ๔) อาจารย์ ดร.กิตติ รัตนราชี่
- ๕) อาจารย์ ดร.อำนาจ บุญประเสริฐ
- ๖) อาจารย์ ดร.ศิริพร อนุสภา
- ๗) อาจารย์ ดร.พรทิพย์ อันเกษม
- ๘) อาจารย์ ดร.สรรเสริญ หุ่นแสน
- ๙) อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์
- ๑๐) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชภาภรณ์ รัตนภุมมะ (อาจารย์พิเศษ)



- ๑๑) อาจารย์ ดร.นิวัตต์ น้อยมณี (อาจารย์พิเศษ)  
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
- ๑) รองศาสตราจารย์ ดร.วิสันนท์ วงศ์ประสิทธิ์  
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสาน นันทะเสน  
๓) อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา  
๔) อาจารย์ ดร.สินีนารถ เริ่มลาวรรณ  
๕) อาจารย์ ว่าที่ ร.ท. ดร.ธนเดช กังสวัสดิ์  
๖) อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์  
๗) อาจารย์ ดร.ปรัชญาเมธี เทียนทอง  
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชาภรณ์ รัตนภุมมะ (อาจารย์พิเศษ)  
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรพร กำบุญ (อาจารย์พิเศษ)  
๑๐) อาจารย์ ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.ธนธัส ทัพมงคล (อาจารย์พิเศษ)  
๑๑) อาจารย์ ดร.แววมยุรา คำสุข (อาจารย์พิเศษ)

๕.๖ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำ  
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย นำเสนอในที่ประชุมว่า  
ด้วยหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ขอปรับรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร  
ตามรายละเอียดการแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยผ่านความเห็นชอบจาก  
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยแล้ว และสอดคล้องกับรายละเอียดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา  
หลักสูตรและการสอน มคอ.๒ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕) จึงเสนอคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิต  
วิทยาลัยเพื่อพิจารณา

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ปิดการประชุม ๑๑.๐๐ น.



ดร.พรพรรณ ดอนพนัส  
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



อาจารย์ ดร.ปิยะพงศ์ พัดชา  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม